



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสุภาพร ทาร์เพชร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพิชญา นาควิริยะ)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุภาพร ทารเพชร  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ )</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๔๑๕</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๗</p>
<p><b>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</b> .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุภาพร ทารเพชร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๒)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา มารดาหลังคลอดหญิงไทยอายุ ๒๘ ปี สถานภาพสมรสคู่ อาชีพค้าขาย เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ตั้งครรภ์ครั้งที่สอง จากผลอัลตราซาวด์ พบว่า อายุครรภ์ ๓๘ สัปดาห์ ๕ วัน คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากตั้งครรภ์ครั้งแรกผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ได้ทารกเพศชายน้ำหนักแรกเกิด ๓,๓๓๕ กรัม เกณฑ์ให้คะแนนทารกแรกเกิดที่ ๑ นาที และ ๕ นาทีแรก ๑๐, ๑๐ ตามลำดับ ไม่พบการบาดเจ็บใดๆ ลักษณะทารกทั่วไปแข็งแรง ไม่พบภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด แผลหน้าท้องเย็บด้วยไหมละลายเป็นแนวขวางปิดทับด้วยผ้าปิดแผลไม่กั้นน้ำ ประเมินปริมาณเลือดขณะผ่าตัดคลอด ๗๐๐ มิลลิลิตร

รับย้ายมารดาหลังคลอดจากห้องพักฟื้น วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๔๕ น. อาการแรกรับรู้สึกตัวดี ประเมินปริมาณเลือดที่ออกทางช่องคลอดชุ่มผ้าอนามัย ๑ ผืน ประเมินการหดตัวของมดลูกอยู่ในระดับสะดือ มดลูกกลมแข็ง สีคาสายสวนปัสสาวะมีปริมาณ ๕๐๐ มิลลิลิตร สีเหลืองใส อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส ชีพจร ๗๐ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท สัญญาณชีพ ๒๔ ชั่วโมงแรกปกติดี

ประเมินอาการเจ็บปวดบริเวณผ่าตัดให้ระดับความเจ็บปวดแรกรับเท่ากับ ๓ ดูแลให้นอนราบ ๔ ชั่วโมง หลังจากนั้น ๖ ชั่วโมง ผู้ป่วยเริ่มพลิกตะแคงตัวให้ระดับความเจ็บปวดเท่ากับ ๗ ได้รับยาแก้ปวด Pethidine ๓๐ มิลลิกรัมฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ หลังจากได้รับยาฉีดแก้ปวดไม่พบอาการข้างเคียงจากการให้ยาสามารถนอนหลับได้ ลักษณะหวั่นไหวและเต้านมปกติดี น้ำนมเริ่มไหลแต่น้อย บริเวณลานนมมีมบุตรสามารถดูดนมได้ ให้นมบุตรในท่านอนได้โดยพยาบาลช่วยจัดท่าให้ หลังจากนั้นยังคงมีอาการเจ็บปวดอยู่เวลาเคลื่อนไหวร่างกาย

หลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องพักรักษาที่หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ๓ วัน หลังถอดสายสวนปัสสาวะ ปัสสาวะเองได้และไม่มีการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ รับประทานอาหารได้ ไม่คลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีอาการอึดอัดแน่นท้อง แผลผ่าตัดแห้งดีไม่มีการติดเชื้อ สามารถดูแลตนเองและทารกพร้อมทั้งให้นมบุตรได้ดี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดคลอดต่อเนื่องที่บ้าน การคุมกำเนิดที่เหมาะสม การมาตรวจตามนัดและอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด มารดารับทราบและเข้าใจดี สามารถตอบคำถามได้ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. มารดาและทารกจำหน่ายจากหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ชื่อข้อเสนอ การใช้ผ้ารัดหน้าท้องช่วยลดความเจ็บปวดในมารดาหลังผ่าตัดคลอด  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อช่วยลดความเจ็บปวดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
๒. เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลดความเจ็บปวดบริเวณแผลผ่าตัดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดขณะลูกนั่งหรือลุกจากเตียง
๒. ส่งเสริมการให้นมบุตรให้มีความสุขสบายมากขึ้น
๓. ลดอาการปวดหลังในมารดาหลังผ่าตัดคลอด โดยช่วยให้บริเวณไขสันหลังเหยียดตรงมากขึ้น
๔. ลดการใช้ยาแก้ปวดในมารดาหลังผ่าตัดคลอด